

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 คณะ/หน่วยงาน ...คณะสาธารณสุขศาสตร์...มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2	ประเด็นความรู้ที่ ...	การร่วมกลุ่มประกอบอาชีพกาะแลมมอญโบราณ
3	เป้าหมาย	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผลิตกาะแลมมอญโบราณ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและยืดอายุการวางจำหน่ายกาะแลมมอญโบราณ 3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มผลิตกาะแลมมอญโบราณ 4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
4	กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มสมาชิกผลิตกาะแลมมอญ จำนวน 25 คน วิทยากร จำนวน 6 คน ทีมอาจารย์ จำนวน 5 คน รวม 36 คน
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562
6	สถานที่จัด	หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
7	คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม	36 คน
	เข้าร่วมจริง	36 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-08-001 - หมวดค่าตอบแทน จำนวน 21,600.00 บาท - หมวดค่าใช้สอย จำนวน 85,263.00 บาท - หมวดค่าวัสดุ จำนวน 19,737.00 บาท รวมงบประมาณ 126,600.00 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	102,236 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	24,364 บาท
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพกาะแลมมอญโบราณ ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในเรื่องข้อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้และการออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ และสร้างแผนการตลาด
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	องค์ความรู้และกระบวนการประกอบอาชีพกาะแลมมอญโบราณแบบมีส่วนร่วม

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	กระบวนการอาชีพกัลยาณมิตรแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสามัคคีในการบริหารจัดการกลุ่ม และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมค้นคว้า ร่วมศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	ความมุ่งมั่นตั้งใจของแกนนำและสมาชิกผู้ประกอบอาชีพกัลยาณมิตรแบบมีส่วนร่วม การหนุนเสริมความรู้จากอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ส่งผลทำให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ Logo ผลิตภัณฑ์กัลยาณมิตร ขึ้นใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็น 3 แบบ คือ ราคา 10 บาท 50 บาท และ 150 บาท ขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาด จังหวัด-อังคาร จำหน่ายที่ฟิวเจอร์ ชั้น 1 และวันหยุด จำหน่ายที่ทุ่งนามอญ และเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 3,000 บาท เป็น 3,150 บาท (ร้อยละ 5)
	สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม	ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพกัลยาณมิตรแบบมีส่วนร่วม แต่ยังขาดองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างแท้จริง
	สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม	อาจารย์เข้าไปเติมเต็มในส่วนขององค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณบางส่วน และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงปรับกระบวนการทัศนให้ประชาชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมจนประสบผลสำเร็จ
	อื่นๆ	ผลสำเร็จอีกประการคือ การนำองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดมาประยุกต์ใช้กันทำให้บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	<p>2.1.1 ความพร้อมของทีมงานนักวิจัย</p> <p>- เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการระหว่างการศึกษาเปิดภาคเรียน ส่งผลกระทบต่อหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านการสอนตามตารางการสอนที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย ทำให้จำเป็นต้องการจัดสรรเวลาเพื่อลงพื้นที่และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการทำงาน</p> <p>- ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักวิจัยในด้านงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ เช่น การเขียนแผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุอื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ มากมาย เป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้ต้องมีการแก้ไขเอกสารต่างๆ หลายครั้ง ส่งผลทำให้ได้ล่าช้า</p> <p>2.1.2 ทีมงานสนับสนุน</p> <p>- ขาดทีมงานสนับสนุนในด้านงานเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ เนื่องจากไม่มีการชี้แจงรายละเอียดและความชัดเจนของการเบิกจ่าย หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ</p>

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
		<p>ระหว่างผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุของมหาวิทยาลัยกับคณะ ส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาด ล้าช้า แก้ไขเอกสารจำนวนมาก</p> <p>2.1.3. เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงาน Template หลายครั้ง ส่งทำให้นักวิจัยเกิดความสับสน และต้องทำงานซ้ำๆ หลายครั้ง ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p>
11	<p>ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p>	

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ ...อภิชัย คุณีพงษ์..... ผู้รายงาน
(อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์)
ตำแหน่ง ประธานหมู่บ้าน
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์